

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ก 31902 ชื่อวิชากิจกรรมแนะแนว จำนวน 24 คาบ (20 ชั่วโมง) การประเมินผล (ผ่าน : ไม่ผ่าน)

ครูผู้สอน 1. นางสาวอัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป	คะแนน	ชิ้นงาน/ภาระงาน		กำหนดส่งงาน
		ลักษณะ/ประเภท	จำนวนชิ้น	
หน่วยที่ 1 : เรียนรู้อย่างเข้าใจ ❖ วิชาที่ฉันเรียน ❖ มองผลการเรียน ❖ ลีลาการเรียนรู้	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง 1. การปฏิบัติตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน	3	ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
หน่วยที่ 2 : พัฒนาการสู่อาชีพ ❖ รู้ใจเราเข้าใจอาชีพ ❖ สำรวจบุคลิกภาพ ❖ วิธีพัฒนาตนเองสู่อาชีพ	20	ชิ้นงานที่แสดงถึง 1. การรู้จักและเข้าใจคุณลักษณะของตนเอง 2. การเห็นคุณค่าของอาชีพและคุณลักษณะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ 3. การสำรวจแนวโน้ม ความต้องการของอาชีพในอนาคตและความคาดหวังจากสังคมที่มีต่ออาชีพ 4. การพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของตนเองเพื่อเตรียมเข้าอาชีพ	3	ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
หน่วยที่ 3 : TCAS นำรู้ ❖ TCAS นำรู้	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง 1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งระบบTCAS เกณฑ์การรับสมัครในคณะ/สาขาของแต่ละมหาวิทยาลัย คุณสมบัติต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตรงศักยภาพ ของตนเอง	1	ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2564
หน่วยที่ 4 : คนแบบไหนจะได้งานในศตวรรษที่ 21 ❖ คุณสมบัติของอาชีพที่ฉันอยากเป็น ❖ การเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง 1. การรู้จักโลกของงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมตัวของเข้าสู่โลกของอาชีพ	2	ภายในวันที่ 2 มกราคม 2565
หน่วยที่ 5 : เครียด...ภัยใกล้ตัว ❖ สาเหตุและผลกระทบของความเครียด ❖ แนวทางการจัดการกับความเครียด	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง 1. การรู้สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากความเครียด 2. วิธีการจัดการกับความเครียด	4	ภายในวันที่ 9 มกราคม 2565

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป	คะแนน	ชิ้นงาน/ภาระงาน		กำหนดส่งงาน
		ลักษณะ/ประเภท	จำนวนชิ้น	
หน่วยที่ 6 : เพื่อนช่วยเพื่อน <ul style="list-style-type: none"> ❖ ตระหนักในคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ❖ สำรวจแว่นนักเรียน YC ของตนเองได้ ❖ อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) 2. การให้คำปรึกษา 	1	ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565
หน่วยที่ 7 : รักใสๆ ใส่ใจคิด <ul style="list-style-type: none"> ❖ ผลกระทบของการมีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย ❖ แนวทางการปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมกับวัย และการหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย 	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. การบอกถึงผลกระทบของการมีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย 2. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมกับวัย และการหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย 	2	ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565
หน่วยที่ 8 : คุณค่าของเงินและเวลา <ul style="list-style-type: none"> ❖ ความสำคัญ คุณค่าของเงินและเวลา ❖ แนวทางการใช้เงินและเวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. การบอกความสำคัญของคุณค่าของเงินและเวลา 2. การวางแผนบริหารเงินและเวลาให้เกิดประโยชน์ 	4	ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยที่ 9 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) <ul style="list-style-type: none"> ❖ จัดทำแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ❖ ระบุความสำคัญ และวิธีการในการเตรียมตัวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) TCAS รอบที่ 1 	10	ชิ้นงานที่แสดงถึง <ol style="list-style-type: none"> 1. การเตรียมตัวอย่างไรกับการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษายุคปัจจุบัน (Portfolio) 2. การจัดทำแฟ้มสะสมงานอย่างเป็นระบบ 	1	ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565